

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505,882 ตารางกิโลเมตร (กระทรวงอุตสาหกรรม,2550 : ออนไลน์) ซึ่งประกอบไปด้วย 8 อำเภอ คือ 1.อำเภอเมือง 2.อำเภอแม่ทา 3.อำเภอบ้านโฮ่ง 4.อำเภอศีขรภูมิ 5.อำเภอทุ่งหัวช้าง 6.อำเภอป่าซาง 7.อำเภอบ้านธิ และ 8.อำเภอเวียงหนองล่อง(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2553 : ออนไลน์) จังหวัดลำพูนอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงหรือพื้นที่ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงอุตสาหกรรม,2550 : ออนไลน์) ในอดีตจังหวัดลำพูนมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รายได้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประชากรส่วนหนึ่งของจังหวัดลำพูนจึงเปลี่ยนมาประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานฝีมือในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดลำพูนได้ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมทั้งในระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนพร้อมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่และสามารถสร้างรายได้หลักหรือเสริมให้กับประชากรจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) จำนวนทั้งสิ้น 914 โรงงาน มีโรงงานที่ตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 839 โรงงาน จำนวนเงินลงทุน 27,139,710,060 บาท จำนวนคนงาน 25,641 คน อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับของจังหวัดลำพูน ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมเครื่องจักร 340 โรงงาน 2.อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 106 โรงงาน 3.อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 71 โรงงาน(กระทรวงอุตสาหกรรม,2554 : ออนไลน์)

ชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ ถือเป็นอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งมีจำนวนโรงงานในจังหวัดลำพูนเป็นอันดับที่สองคือ 106 โรงงาน ชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีของชาวล้านนา เป็นชุดโต๊ะรับแขกที่มีรูปแบบที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบล้านนาโบราณ แก้อีแจนโค้งนั่งสบาย เหมาะกับทุกสถานที่ สามารถใช้ได้ทั้งภายในบ้านและนอกระเบียง ชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณประกอบด้วย โต๊ะกลางกลม 1 ตัว แก้อีแจนอ่อน 4 ตัว ในสภาวะการผลิตและการลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการภายในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการด้านที่

พักอาศัย เช่น บ้านจัดสรรหรือหอพัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าปลีก ที่มีการขายตัวมากขึ้น และมีประชากรโยกย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงสโตร์การแต่งบ้านและร้านอาหารในปัจจุบันที่เน้นความเรียบง่าย ผ่อนคลาย สะท้อนถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่งดงาม ชุมชนโตะรับแขกไม้สักแบบโบราณ สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งชุมชนโตะรับแขกไม้สักแบบโบราณ ยังเป็นสินค้าส่งออกเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550:ออนไลน์) ไม้สักนั้นมีคุณสมบัติในการป้องกันปลวกและมอดที่ทำอันตรายกับเนื้อไม้เพราะในเนื้อไม้สักมีสารเคมีพิเศษอยู่ชนิดหนึ่งคือ O-cresyl methyl ether ทนทานต่อปลวก แมลง เห็ด รา ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นไม้ที่นิยมนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน(ล้านนา มาร์เก็ต, 2554:ออนไลน์) ในจังหวัดลำพูนมีหลายอำเภอที่มีอุตสาหกรรมไม้สักและผลิตภัณฑ์จากไม้สัก เป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบการจากกรมป่าไม้ ไม้สักจัดเป็นไม้สงวนชนิดหนึ่งของไม้หวงห้าม ที่ต้องควบคุมดูแลในการผลิตและจัดจำหน่าย ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์จากไม้หวงห้ามที่จดทะเบียนกับกรมป่าไม้จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองมากเป็นอันดับหนึ่งแต่มีการใช้ไม้หวงห้ามชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากไม้สัก มาทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ส่วนอำเภอบ้านธิมี 16 โรงงานมากเป็นอันดับสองของจังหวัดลำพูน แบ่งออกเป็นตำบลห้วยยาบ 9 โรงงาน ตำบลบ้านธิ 7 โรงงาน (พูนสวัสดิ์ ภัทรอนันตนิพนธ์, สัมภาษณ์: 2554) ซึ่งอำเภอบ้านธิมีการใช้ไม้สักใหม่จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.) มาทำเฟอร์นิเจอร์มากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดลำพูน (สุเชียร ธรรมมา: 2554) อำเภอบ้านธิจะมีการผลิตชุมชนโตะรับแขกไม้สักแบบโบราณเป็นหลัก ซึ่งมีช่างฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตชุมชนโตะรับแขกไม้สักแบบโบราณ จากรุ่นสู่รุ่นเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ประณีต สวยงาม เป็นที่รู้จักในหมู่วิชาชีพเฟอร์นิเจอร์และผู้บริโภคที่นิยมเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก(อุทัย มหาไม้, สัมภาษณ์: 2554) สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เป็นอันดับสองรองจากเกษตรกรรม ให้กับประชากร อำเภอบ้านธิ

จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตชุมชนโตะรับแขกไม้สักแบบโบราณ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ทำให้ทราบว่าผู้ผลิตชุมชนโตะรับแขกไม้สักแบบโบราณ ประสบปัญหาคือไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนและผลตอบแทน ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดราคาเองจากค่าวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินคือ ไม้สัก ค่าแรงงาน และค่าไฟฟ้า โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร ทำให้ผู้ผลิตชุมชนโตะรับแขกไม้สักแบบโบราณไม่ทราบต้นทุนและผลตอบแทนที่แท้จริง ส่งผลทำให้เสียเปรียบทางการแข่งขันในตลาด และล้มเลิกกิจการไปในที่สุด (อุทัย มหาไม้, สัมภาษณ์: 2554) ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนที่ได้รับของผู้ผลิตซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับการลงทุน

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมการผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนและใช้ข้อมูล ในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการทำธุรกิจผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สัก หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนอุตสาหกรรมผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ทำการศึกษาโดยใช้การสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 16 รายที่จดทะเบียนโรงงานกับกรมป่าไม้จังหวัดลำพูน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบ ต้นทุนและผลตอบแทนอุตสาหกรรมผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

นิยามศัพท์

ต้นทุน หมายถึง ต้นทุนทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักโบราณ แก้อื้อแขนอ่อน ได้แก่ วัสดุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักทั้งหมดจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย

ผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายชุดโต๊ะรับแขกไม้สักโบราณ แก้อื้อแขนอ่อน หลังหักต้นทุนแล้ว

ชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้สัก นำไม้สักมาแปรรูป โดยการ ตัด และ การไสให้เรียบ นำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโต๊ะกลมและเก้าอี้ทรงแขนโค้งอ่อน ตามแบบโบราณล้านนา นำไปใช้เป็นเครื่องเรือน ในการรับแขก นั่งพักผ่อน หรือตกแต่งบ้าน (อุทัย มหาไม้, สัมภาษณ์: 2554)